

การรายงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ โดยมี นายสัตวแพทย์อภิชัย นาดีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และนายวรพจน์ ดีทอง
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ นางสาวเจริญวรรณ มณีพันธุ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ดำนกกกันสัตว์สุรินทร์
ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พร้อมรับทราบปัญหา
และอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม ๑ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ มี
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔ ราย



๑. ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปอนุญาต

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม ๑ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔ ราย ซึ่งจัดอบรมในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้รับความรู้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายต่อไปอนุญาต และเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ กำหนดทิศทางการค้า การจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดรูปแบบการแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการค้าการจำหน่ายเนื้อสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ ไปในแนวทางเดียวกัน ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ



วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสัตวแพทย์อภิชัย นาควิเศษย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม, ปศุสัตว์อำเภอ หน่วยงาน DLD – C ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสมพร แสงสง่า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ นายบงกช บุษุตราชภู วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์ นางศรณิยา กำจัดภัย วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ร่วมพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ สนามกีฬาบ้านอาคต หมู่ที่ ๕ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑. พิธีสงฆ์
๒. นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ
๓. นายสัตวแพทย์อภิชัย นาควิเศษย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน
๔. ประธาน ฯ มอบสัญญาเอ็มโคเพศเมียแก่เกษตรกร จำนวน ๑๐๘ ราย โคจำนวน ๑๐๘ ตัว มูลค่ารวม ๒,๙๑๖,๐๐๐ บาท
๕. ประธาน ฯ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชุมพลบุณรอด ปศุสัตว์เขต ๓ ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบเวชภัณฑ์, วัคซีนพันธุ์หญ้าขน ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน ๕ ราย
๖. ประธาน ฯ พร้อมคณะคล้องพวงมาลัยและป้อนหญ้าแก่โคที่ได้รับมอบ

ในการนี้...

ในการนี้ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมคณะ ซึ่งมีนายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลบุแกรง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ในพิธีมอบโคฯ ซึ่งโคที่ได้รับในวันนี้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะที่นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิตลูกต่อไป

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด



วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสัตวแพทย์อภิชัย นาถิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มปศุสัตว์อำเภอ หน่วยงาน DLD – C ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสมพร แสงสง่า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ นางศรณิยา กำจัดภัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และกลุ่มเกษตรกร (YSF) เข้าร่วมพิธีเปิด ธงฟ้าราคาประหยัด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในการนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ พร้อมทั้งนายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโชยา พรหมา) และนายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๓ ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์นิทรรศการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าพื้นถิ่น และการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก ไก่พันธุ์พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์อื่น ๆ

สุรินทร์ kick off รมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มีโรงเรียนบ้านจอมพระ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบจากนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้ด้านการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร โดยหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมร่วมรณรงค์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เร่งให้การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เน้น “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้ว รักษาไม่หาย ตาย ๑๐๐%” แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่อถูกสุนัข แมว กัดข่วน พร้อมทั้งออกหน่วยบริการโดยนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ออกให้บริการวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบี่ยงต้น โดยมีนายสัตวแพทย์อภิชัย นาถีสงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ได้แก่ นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๓ นายบุญเชิด สรแสง นายอำเภอจอมพระ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลตำบลจอมพระโดยนายพิชัย ลิ้มสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ และนายอมรเดช ดินาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมการคัดเลือกกิจกรรมการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ๓

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



/วันที่...

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสงษ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์จรรยาวิทย์นะพรมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายนครชัย จันทพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอปราสาท นางนงนุช พรรคฐิณ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท และหน่วยงาน DLD-C ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยนางภทริยา มาแสวง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ร่วมการคัดเลือกกิจกรรมการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ของ นายสุรวุฒิ ศรสันต์ เลขที่๙๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโอรุณ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาสาดีเด่นระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

โดยมี นางสาวประเทือง ขอสันเทียะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ พร้อมคณะฯ ได้เป็นกรรมการในการคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าวฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งยังมีภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนการคัดเลือกฯในครั้งนี้ด้วย